

Số: 176/TB-UBND

Hương Thủy, ngày 15 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với xã Thủy Vân về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2014 và kế hoạch KT-XH năm 2015

Ngày 03 tháng 12 năm 2014, tại Văn phòng UBND xã Thủy Vân, đồng chí Phan Văn Thông - Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo xã Thủy Vân về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014 và xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015.

Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí: Phan Văn Xuân – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Võ Thành Kỳ - Trưởng Công an thị xã, Dương Văn Chính - Trưởng phòng Kinh tế, Võ Thanh Bình - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Nguyễn Phương Toàn – Trưởng phòng Văn Hóa-Thông tin, Ngô Văn Thanh – Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Bùi Tứ - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Phan Thanh Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Ngô Văn Vinh – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Dương Đoàn Chinh Hằng - Phó Trưởng phòng Quản lý - Đô thị; Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và PCT UBND xã Thủy Vân.

Sau khi nghe lãnh đạo xã Thủy Vân báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2014, kế hoạch năm 2015 của xã và các kiến nghị, đề xuất; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phan Văn Thông - Chủ tịch UBND thị xã kết luận:

I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014.

Hoan nghênh những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, biểu hiện ở một số lĩnh vực, chỉ tiêu như thu ngân sách (thu cố định tại địa phương); kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, huy động học sinh ở các cấp học; tổ chức được một số hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Trong thời gian còn lại của năm cần tập trung phát huy các kết quả đã đạt được; khắc phục tồn tại, khó khăn; thực hiện các giải pháp tăng nguồn thu, đặc biệt các loại thuế, phí còn thấp, phí bảo trì đường bộ, tăng cường chống nợ đọng; rà soát quỹ đất đầu tư xen cư ở khu chỉnh trang và nơi không bị ảnh hưởng quy hoạch để lập phương án khai thác, đấu giá; tập trung xử lý tồn đọng trong giải phóng mặt bằng; tăng cường và phối hợp với lực lượng chức năng của Thị xã để giữ vững An ninh trên địa bàn, đặc biệt là các dịp lễ, tết cuối năm.

Cần bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã đề ra giai đoạn 2011-2015 để đánh giá cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu; từ đó xác định mục tiêu kế hoạch năm 2015 để tổ chức thực hiện.

II. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Trên cơ sở ý kiến tham gia của lãnh đạo thị xã và các phòng, ban, đơn vị tham dự họp và kết quả rà soát việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 2014, UBND xã rà soát, bổ sung các nhiệm vụ từng ngành, lĩnh vực, xác định lại các chỉ tiêu KT-XH năm 2015 sát hợp với khả năng, điều kiện của địa phương theo hướng phải đạt trên mức bình quân chung của thị xã, lưu ý một số vấn đề sau:

1. Về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch:

Cần nhận thức được lợi thế, thế mạnh của một xã giáp ranh thành phố Huế, phần lớn diện tích được lập quy hoạch và đang từng bước được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, tạo nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội.

UBND xã cần tập trung nghiên cứu, nắm chi tiết quy hoạch khu Đô thị An Vân Dương trên địa bàn. Từ đó tăng cường quản lý chặt chẽ quy hoạch, rà soát lại các phân khu chức năng, nhất là các khu chính trang và khu vực không bị ảnh hưởng để lập phương án khai thác đầu giá quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách.

2. Về phát triển kinh tế:

- Về dịch vụ: Cần phát huy thế mạnh gần Thành phố; kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện phát triển mạnh hơn nữa các loại hình, dịch vụ có lợi thế như nhà hàng ăn uống theo mô hình sinh thái; sớm thực hiện chuyển đổi về quản lý chợ, sắp xếp lại việc tổ chức điều hành chợ Dạ Lê.

- Về tiêu thủ công nghiệp (TTCN) và ngành nghề: Phát triển các ngành nghề TTCN có truyền thống dày dà, nón lá.

- Về sản xuất nông nghiệp: Chỉ đạo chuyển đổi tổ chức và quản lý Hợp tác xã Nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhất là mạnh dạn áp dụng giống lúa mới, cây con mới, đăng ký thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn – cánh đồng mẫu lúa chất lượng cao; phát triển các mô hình trồng hoa; phát triển chăn nuôi khu vực xa khu dân cư.

3. Về công tác quản lý đất đai, Tài nguyên và Môi trường:

Tăng cường công tác quản lý về đất đai trên cơ sở các quy hoạch của Tỉnh, Thị xã đã phê duyệt; thực hiện công tác chuẩn bị triển khai kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo kế hoạch của thị xã đã ban hành; tập trung công tác cấp CNQSD đất nhất là đối với các loại đất diện tích đạt còn thấp; quản lý chặt chẽ, đúng pháp luật quỹ đất công ích 5%.

Tăng cường tuyên truyền pháp luật về đất đai, can thiệp xử lý kịp thời các điểm nóng tránh để xảy ra bức xúc, gây kích động nhân dân trong lĩnh vực đền bù giải phóng mặt bằng.

Tuyên truyền nâng cao ý thức về môi trường, phối hợp các đoàn thể ra quân phát dọn làm sạch các tuyến giao thông, nhất là các tuyến liên xã; kiểm tra, nhắc nhở vận động và xử lý các hộ dân chăn nuôi trong khu vực dân cư không đảm bảo vệ sinh môi trường; tuyên truyền vận động người dân xây dựng hầm Bioga, mô hình chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học.

4. Về tài hình ngân sách:

Trên cơ sở kết quả thu ngân sách năm 2014, rà soát lại các nguồn thu cố định địa phương hưởng 100% như thuế môn bài, phí, lệ phí; quỹ đất công ích; đặc biệt là rà soát lại quỹ đất xen cư ở khu vực chính trang để bán đấu giá, tăng nguồn thu điều tiết từ ngân sách cấp trên.

5. Về giáo dục, văn hóa thông tin:

Tiếp tục quan tâm sự nghiệp phát triển giáo dục trên địa bàn; thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo phân cấp như quản lý dạy thêm học thêm ở cấp Tiểu học công tác huy động trẻ, huy động học sinh trong độ tuổi ở các cấp học, lưu ý hạn chế tiếp nhận học sinh ngoài địa bàn để đảm bảo số lượng, chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chức phục vụ; phối hợp với ngành giáo dục rà soát công tác xây dựng công trình đạt chuẩn quốc gia; nâng cao số lượng học sinh giỏi ở các cấp học; công tác phổ cập, chống bỏ học ở cấp Trung học cơ sở.

Quan tâm công tác thông tin tuyên truyền nhất là đầu tư hệ thống truyền thanh không dây để nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền.

6. Về an ninh, trật tự xã hội:

Chỉ đạo lực lượng Công an xã nắm chắc địa bàn, tăng cường quản lý, xử lý hành chính vi phạm về an toàn giao thông trên địa bàn, phối hợp với các Đội nhiệm vụ Công an thị xã quản lý chặt chẽ địa bàn, phòng ngừa, truy quét nạn tiêm chích, sử dụng ma túy, đánh bạc trên địa bàn. Để đảm bảo lực lượng thực hiện nhiệm vụ, trước mắt đề nghị Công an thị xã tăng cường hỗ trợ lực lượng giúp Công an xã, nhất là giải quyết các công việc hàng ngày của dân.

III. Về một số kiến nghị của địa phương:

1. Về chủ trương quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu vực trước đây thuộc quy hoạch khu E để đấu giá: Giáo trách nhiệm UBND xã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị rà soát lại quy hoạch, nếu không bị ảnh hưởng quy hoạch khu đô thị An Vân Dương thì lập thủ tục chuyển đổi, đăng ký danh mục công trình sử dụng đất đến năm 2015 để thực hiện.

2. Về quy hoạch sản xuất vùng chăn nuôi tập trung: UBND xã rà soát, chọn địa điểm, diện tích quy hoạch, liên hệ với các phòng chức năng (Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường) trình UBND thị xã xem xét, phê duyệt.

3. Về sử dụng kinh phí điều tiết phí bảo trì đường bộ để khắc phục đoạn ngập ở cầu Vân Dương đến UBND xã: UBND thị xã đồng ý chủ trương, UBND xã tính toán phương án phù hợp.

Về đầu tư, bảo trì tuyến đường liên xã theo hướng từng bước bê tông hóa từng đoạn: UBND thị xã giao phòng Quản lý đô thị nghiên cứu phương án duy tu bảo dưỡng hàng năm.

4. Về việc kinh doanh đối với các hộ đang sử dụng đất công dọc sông Như Ý: Đối với các ki-ốt do xã xây dựng, cho thuê (nếu có) thì cho phép sử dụng, thời hạn cho phép theo từng năm; đối với các hộ tự ý xây dựng ki-ốt, liệu quán để kinh doanh nay đã hết thời hạn, thì không cho phép tiếp tục gia hạn, đồng thời có kế hoạch giải tỏa để đảm bảo hành lang an toàn đường bộ, đường sông và mỹ quan đô thị.

5. Về công tác cán bộ xã: Giao phòng Nội vụ thị xã sớm tham mưu UBND thị xã quyết định để đảm bảo tổ chức bộ máy hoạt động của UBND xã.

Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu UBND xã Thủy Vân và các phòng, ban liên quan tổ chức thực hiện. Giao trách nhiệm Văn phòng HĐND&UBND thị xã theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND thị xã./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- TT HĐND thị xã (b/c);
- CT, PCT UBND thị xã;
- Phòng Nội vụ;
- VP: LĐ+CV;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**

Ngô Văn Vinh - Đã ký